
Hverfisráð Hríseyjar 
 

13. fundur 
 
Ár 2007, þriðjudaginn 18. september  kl. 16:30 var þrettándi fundur Hverfisráðs 
Hríseyjar haldinn í Hlein  
Mætt voru:   Kristinn Árnason, Theódóra Kristjánsdóttir, Kristján Ingimar 
Ragnarsson,  Linda María Ásgeirsdóttir  og Unnsteinn Kárason einnig mætti Jóhanna 
María Agnarsdóttir skólastjóri       
Formaður setti fundinn og bauð alla velkomna      
   

Dagskrá: 
  
  

1. Jóhanna  María gerði grein fyrir hvernig tækjakaupamál íþróttahússins standa. 
 
2. Fjárhagsáætlun 2008  

Farið yfir atriði sem tekin voru saman  fyrir fjárhagsáætlun  2008 á síðasta 
fundi,  og  rætt um  hvernig staða þeirra  mála er í dag. 
 

3. Önnur mál 
Búið er að hafa samband við Sigrúnu Björk og Hermann Jón.  Ákveðið að 
hafa fund með þeim mánudaginn 24.sept. kl. 16:00 á Akureyri. 
Sá fundur undirbúinn 
 
  
  
Fleira ekki gert, fundi slitið kl. 18:15 
 

  Kristinn Fr. Árnason 
 Theódóra Kristjánsdóttir  
 Kristján Ingimar Ragnarsson 
 Linda María Ásgeirsdóttir 
 Unnsteinn Kárason 
 
 
 
 
 
 
                 
                 
 
 
Fundargerð rituð og skráð í tölvu af Guðrúnu Kristjánsdóttur   
 
 
 
 

bls.  1    Fundargerð Hverfisráðs Hríseyjar     dags.  18/09/2007 


